
 
 
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย   
สมัยวิสามัญ  ครั้งที่  1  ประจ าปี 2564 

วันที่   8  พฤศจิกายน  2564  เวลา  09.30 น. 
ณ ห้องประชุมพระราษฎรบริหาร (ชั้น 2) ส านักงานเทศบาลต าบลกมลาไสย 

------------------------------------------------------ 
ผู้มาประชุม 
1.  นายพลากร    กุดวิฬา   ประธานสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย 
2.  นางสนทนา  สวนโพธิ ์  รองประธานสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย   
3.  นายวัฒนา  โลตุรัตน์   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย   
4.  นายศศินษ์  คูธนพิทักษ์กุล  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย   
5.  นายสุรศักดิ์    หมั้นเหนียว  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย   
6.  นางก าไรเพชร โพนกองเส็ง  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย   
7.  นางนิคม  กุดวิฬา    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย 
8.  นายอ้วน   สุระสังข์   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย 
9.  น.ส.นงลักษณ์ ผกานวน  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย 
10. นางจ าปี  ดอนนาค  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย 
11. นายสมศรี   ฉายจอมพล  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย 
12. นายเกรียงศักดิ์ สรรพลุน  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย 
ผู้ไม่มาประชุม 

- ไม่มี 
ผู้ขาดประชุม 

- ไม่มี 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.   นางสาววิจิตรา ภูโคก   นายกเทศมนตรีต าบลกมลาไสย 
2.   นายวุฒชิัย  สรรพลุน  รองนายกเทศมนตรีต าบลกมลาไสย 
3.   นางยุวรินทร ์ พีระวราสิทธิ์  รองนายกเทศมนตรีต าบลกมลาไสย 
4.   นายสมศักดิ ์ แสนศรี   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลกมลาไสย 
5.   นายธนพล  แฝงจันดา  เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลกมลาไสย 
6.   นายสักรินทร์ ภูงามเงิน  ปลัดเทศบาลต าบลกมลาไสย 
7.   นายบุญทวี   นันสถิตย ์  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
8.   นางสาวศรีประไพ ไชยศรีรักษ์  ผู้อ านวยการกองคลัง 
9.   นางดวงจิตร  หัตถนิรันดร์  หัวหน้าส านักปลัด 
10. นายนิรภัย    บุญเรืองลือ  ผู้อ านวยการกองช่าง 
11. นางกัญญาภัทร  สีบุญมา   ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
12. นายธงชัย  โคตรพัฒน์  นวก.การศึกษา รก.ผอ.กองการศึกษา 
13. นายสุธ ี  ดงรุ่ง   หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ/เลขานุการสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย 
14. นางสาววาสนา มาตรศรีหา  หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
15. นางสาวสุกัญญา หาระมี   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
16. นางนฤมล   ภูแย้มไสย์  นักจัดการงานทั่วไป 
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17. นางสาวอัญญารัตน์ ไสยจรัญ   นักจัดการงานทั่วไป 
18. จ.ส.อ.ประสิทธิ์ เวียงสงค์  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
19. นายทิลายุ  ภูอาลัย   เจ้าพนักงานเทศกิจ 
20. นางวิลาวัณย ์ พิลาแสน  เจ้าพนักงานธุรการ 
21.  น.ส.กาญจนา ชัยชราแสง  นักทรัพยากรบุคคล 
22.  น.ส.อรทัย  ไชยประทุม  พนักงานจ้างทั่วไป 
23.  นายโกศล  หาระมี   พนักงานจ้างตามภารกิจ 
24.  นางจ าป ี  กล้าขยัน  พนักงานจ้างเหมาบริการ 
25.  นายจักราวุธ วรามิตร   พนักงานจ้างเหมาบริการ 
26.  นางสาวพิสมัย นรภาร   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียนและบัตร 
27.  น.ส.ศิริภัทรา ตุละซอง   ประชาชน 
28.  น.ส.น้ าฝน  ฉิมหลวง   นักศึกษาฝึกงาน 
 
  

เริ่มประชุมเวลา    09.30   น. 
     นายสุธ ี ดงรุ่ง - เรียน  นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล 
(เลขานุการสภาเทศบาล)  ผู้อ านวยการกองและเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขณะนี้สมาชิกสภาเทศบาล 

ต าบลกมลาไสยมาครบองค์ประชุมแล้ว  ผมขอเรียนเชิญนายพลากร  กุดวิฬา   
ประธานสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และได้อ่าน
ประกาศสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย  
สมัยวิสามัญ  ครั้งที่ 1  ประจ าปี พ.ศ.  2564 

 นายพลากร  กุดวิฬา ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย  
(ประธานสภาเทศบาล) สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1  ประจ าปี พ.ศ.  ๒๕๖4 

     ตามที่สภาเทศบาลต าบลกมลาไสย  ขออนุมัติเปิดประชุมสภาเทศบาลต าบล 
กมลาไสย  สมัยวิสามัญ  ครั้งที่  1  ประจ าปี พ.ศ. 2564 เพื่อพิจารณาการจ่าย 
ขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  และเรื่องอ่ืน ๆ ตั้งแต่วันที่   
1 – 15 พฤศจิกายน 2564  เป็นต้นไป  มีก าหนดไม่เกิน 15 วัน นั้น 

              นายอ าเภอกมลาไสย  พิจารณาแล้ว  เห็นว่าเป็นการจ าเป็นและเร่งด่วน  จึง 
อาศัยอ านาจตามระเบียบกรทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
พ.ศ. 2547 ข้อ 36 (2) ประกอบกับค าสั่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่13288/2563   
เรื่อง  การมอบอ านาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์  
หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ หัวหน้าหน่วยงาน  นายอ าเภอ  และหัวหน้า 
หน่วยงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์  ปฏิบัติราชการแทน  สั่ง ณ  
วันที่  18 พฤศจิกายน 2563  จึงให้ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลต าบล 
กมลาไสย  สมมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2565 ตั้งแต่วันที่  
1 พฤศจิกายน 2564  เป็นต้นไป  มีก าหนดไม่เกิน 15 วัน 
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        ประกาศ  ณ  วันที่    18  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
      (ลงชื่อ)    สัมฤทธิ์  กิตติโชติ สุขสงค์ 
               (นายสัมฤทธิ์  กิตติโชติ สุขสงค์) 
             นายอ าเภอกมลาไสย 
      ปฏิบัติราชการแทน  ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องทีป่ระธานจะแจ้งต่อที่ประชุม   (ไม่มี) 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม 
 นายพลากร  กุดวิฬา - ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้ตรวจดูส าเนารายงานการประชุม สมัยสามัญ  
(ประธานสภาเทศบาล) สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจ าปี  2564 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564  ณ ห้องประชุม 

พระราษฎรบริหาร (ชั้น 2)  ส านักงานเทศบาลต าบลกมลาไสย   มีใครจะเสนอแก้ไข 
เปลี่ยนแปลงหรือไม่ 
- ถ้าไม่มี ผมขอถามที่ประชุมว่าถ้าสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดให้ความรับรองรายงาน 
การประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1  ประจ าปี  2564 เมื่อวันที่  
29 กันยายน 2564 ให้ยกมือ 

ที่ประชุม เห็นชอบ   11  เสียง 
 งดออกเสียง   1 เสียง 
นายพลากร  กุดวิฬา - ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้ตรวจดูส าเนารายงานการประชุม สมัยสามัญ  
(ประธานสภาเทศบาล) สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจ าปี  2564 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564  ณ ห้องประชุม 

พระราษฎรบริหาร (ชั้น 2)  ส านักงานเทศบาลต าบลกมลาไสย   มีใครจะเสนอแก้ไข 
เปลี่ยนแปลงหรือไม่ 
- ถ้าไม่มี ผมขอถามที่ประชุมว่าถ้าสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดให้ความรับรองรายงาน 
การประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2564 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564  
ให้ยกมือ 

ที่ประชุม เห็นชอบ   11  เสียง 
 งดออกเสียง   1 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่อง  กระทู้ถาม  (ไม่มี) 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่อง  ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว 
 นายพลากร  กุดวิฬา 4.1 รายงานการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
(ประธานสภาเทศบาล) -  ขอเชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย 
   ได้ชี้แจงผลการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมด้วยครับ   
 นางจ าปี  ดอนนาค เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย 
(สมาชิกสภาเทศบาล) ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางจ าปี ดอนนาค ประธานคณะกรรมการตรวจรายงาน 

การประชุมสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย  ขอรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจ 
รายงานการประชุม ซึ่งได้มีการประชุมเม่ือวันที่ 8  ตุลาคม 2564  ณ ส านักงาน 
เทศบาลต าบลกมลาไสย การประชุมอยู่ในสมัยประชุมสภา  โดยมีเรื่องให้พิจารณา 
ดังนี้ 
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     ตรวจสอบความถูกต้องของร่างรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย   
สมัยสามัญ  สมัยที่  4  ครั้งที่  1  ประจ าปี  2564  วันที่  29  กันยายน  2564   
เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพระราษฎรบริหาร  (ชั้น 2)  ส านักงานเทศบาล 
ต าบลกมลาไสย     
มติที่ประชุม ให้การรับรอง 
     เมื่อวันที่ 18  ตุลาคม 2564  ณ ส านักงานเทศบาลต าบลกมลาไสย 
ตรวจสอบความถูกต้องของร่างรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย   
สมัยสามัญ  สมัยที่  4  ครั้งที่  2  ประจ าปี  2564  วันที่  6  ตุลาคม  2564  
เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพระราษฎรบริหาร  (ชั้น 2)  ส านักงานเทศบาล 
ต าบลกมลาไสย     
มติที่ประชุม ให้การรับรอง 

        คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  จึงได้รายงานให้ที่ประชุมสภาเทศบาล 
ต าบลกมลาไสย  เพ่ือทราบ 

นายพลากร  กุดวิฬา ขอขอบคุณคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย 
(ประธานสภาเทศบาล) ที่ได้ชี้แจงการปฏิบัติงานให้ที่ประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว  (ไม่มี) 
ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่อง  ที่เสนอใหม่ 
  นายพลากร  กุดวิฬา 5.1 เรื่อง  การโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2565  
 (ประธานสภาเทศบาล)  ล าดับต่อไปกระผมขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลกมลาไสย  ได้เสนอญัตติ 
   ต่อที่ประชุม  
นางสาววิจิตรา  ภูโคก เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย 

  (นายกเทศมนตรี)  ทุกท่าน ดิฉันนางสาววิจิตรา ภูโคก นายกเทศมนตรีต าบลกมลาไสย ขอเสนอญัตติต่อ 

สภาเทศบาลต าบลกมลาไสย   
เรื่อง ขอเสนอญัตติ โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

        ข้าพเจ้านายกเทศมนตรีต าบลกมลาไสย ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงิน 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  โอนลด โอนเพิ่ม โอนไปตั้ง 
จ่ายเป็นรายการใหม่ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

หลักการ   
ขออนุมัติจากสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย เพ่ือโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ  พ.ศ. 2565  โอนลด โอนเพิ่ม โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในการ 
1. ปรับปรุงระบบเสียงตามสายเทศบาลต าบลกมลาไสย 
2. ปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์ให้ได้มาตรฐานตามกรมปศุสัตว์ก าหนด 
เหตุผล   
เนื่องจากงบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 ไม่เพียงพอและมีความจ าเป็นต้องใช้งบประมาณในการจัดซื้อ เพ่ือใช้ใน 
การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน  เพ่ือแก้ไขปัญหาความ  
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เดือดร้อนของประชาชน และพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้  
1. ปรับปรุงเสียงตามสายเทศบาลต าบลกมลาไสย เพ่ือประชาสัมพันธ์เสียงตาม 
ให้กับประชาชนทราบถึงข้อมูล ข่าวประชาสัมพันธ์ภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของ
เทศบาล ข้อเท็จจริงต่าง ๆ เป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดี
ระหว่างประชาชน หน่วยงาน องค์การ และสถาบันในการประชาสัมพันธ์ 
2. เนื่องจากสภาพโรงฆ่าสัตว์ของเทศบาลต าบกมลาไสย ยังไม่ได้มาตรฐานตามท่ี 
กรมปศุสัตว์ก าหนด จึงมีความจ าเป็นจะต้องปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์เทศบาลต าบล 
กมลาไสย ให้ได้มาตรฐานตามที่กรมปศุสัตว์ก าหนด   จึงมีความจ าเป็นต้องโอน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้ 

   ส านักปลัด 
   โอนลด  
   แผนงานงบกลาง 
   งบกลาง 
   เงินส ารองจ่าย 

1. เงินส ารองจ่าย  หน้า 4/132  งบประมาณตั้งไว้  1,000,000  บาท   
โอนลด จ านวน 1 รายการ เป็นเงิน 59,400 บาท (ห้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 
กองช่าง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
ค่าใช้สอย 
2. ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม หน้า 115/132 งบประมาณตั้งไว้ 1,500,000บาท   
โอนลด จ านวน 1 รายการ เป็นเงิน 97,160 บาท (เก้าหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยหกสิบ 
บาทถ้วน) 
รวมโอนลด จ านวน 2 รายการ เป็นเงิน 156,560 บาท  
(หนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) 

   โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ส านักปลัด 
แผนงานบริหารทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป 

      งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
1. เครื่องขยายเสียง ขนาด 2,000 วัตต์ จ านวน 2 เครื่อง ๆ ละ 29,700 บาท 
เป็นเงิน 59,400 บาท (ห้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 
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กองช่าง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานก่อสร้าง 

         งบลงทุน 
ค่าท่ีดินและสิ่งสร้าง 
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
2. โครงการปรับปรุงรางระบายน้ าโรงฆ่าสัตว์ (บ่อบ าบัดน้ าเสีย) และติดฝ้าเพดานกัน
แมลง จ านวน  97,160 บาท (เก้าหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทถ้วน) 
รวมโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน 2 รายการ เป็นเงิน 156,560 บาท  
(หนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) 
ระเบียบ  
     ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย วิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น พ.ศ. 2563  
หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ข้อ 27  การโอน
งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น 

        จึงขอเสนอญัตตินี้ เพ่ือขออนุมัติจากสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย โอนเงิน 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  โอนไปจั้งจ่ายเป็นรายการ 
ใหม่ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังกล่าวข้างต้น  

        ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย เพ่ือพิจารณา 
อนุมัตติ่อไป 

ขอแสดงความนับถือ 
                             (นางสาววิจิตรา  ภโูคก)                 

                                                        นายกเทศมนตรีต าบลกมลาไสย 
 นายพลากร  กุดวิฬา - ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีที่ได้เสนอญัตติ  ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีต าบล 
(ประธานสภาเทศบาล) กมลาไสย  ได้เสนอญัตติไปแล้วนั้น  มีสมาชิกท่านใดสงสัยจะสอบถามหรืออภิปราย 

หรือไม่ 
นายศศินษ์  คูธนพิทักษ์กุล  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย  
  (สมาชิกสภาเทศบาล)  คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล ผู้อ านวยการกองทุกกอง เจ้าหน้าที่ทุกท่าน 

กระผม นายศศินษ์ คูธนพิทักษ์กุล  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย เขต 1 
เรื่องงบประมาณท่ีเราจะน ามาใช้เรื่องแรกคือ เรื่องปรับปรุงระบบเสียงตามสาย 
เทศบาลต าบลกมลาไสย และเรื่องปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์ให้ได้มาตรฐานตามกรมปศุสัตว์ 
ก าหนด เรื่องนี้ผมไม่ติดใจในงบประมาณครับ  แต่เรื่องปรับปรุงระบบเสียงตามสาย 
เทศบาลต าบลกมลาไสย  เป็นเพียงการปรับปรุงอุปกรณ์แต่ระบบเสียงตามสายนั้น 
ยังคงเหมือนเดิม  ท่านอาจจะบอกว่าเสียงดังขึ้น เสียงชัดเจนขึ้น  ท่านได้ศึกษาชีวิต 
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ของชุมชนหรือไม่ว่า แต่ละชุมชนท าอาชีพอะไร  ท่านประกาศเสียงตามสายเวลา  
7 นาฬิกา แต่คนอยู่ท้องไร่ท้องนากันหมดแล้ว  การที่ท่านประชาสัมพันธ์ตอนเวลา  
7 นาฬิกา แสดงว่าคนบางคนออกไปท าไร่ท านาแล้ว  ท่านคาดหวังว่าคนที่ได้ยินเสียง 
ประชาสัมพันธ์ขนาดไหน  โจทย์มันคืออย่างนี้ครับ ผมเคยเสนอแล้วว่าเราจะท า 
อย่างไรให้ทุกคนที่ออกไปท านา สามารถท่ีจะมาฟังวิทยุหรือการประชาสัมพันธ์ 
ย้อนหลังได้  เรื่องนี้ผมเคยเสนอแล้วครับว่า เราควรที่จะท าอย่างไร เราจะปรับปรุง 
อย่างไร การที่ท่านว่าปรับปรุงเสียงตามสายนั้นผมเรียกว่าการปรับปรุงอุปกรณ์  
อุปกรณ์ก็ยังเหมือนเดิมเพียงแต่เป็นก าลังการส่งสัญญานให้สามารถได้ยินชัดเจนขึ้น 
เท่านั้นครับ  ขอบคุณครับ 

นายสุรศักดิ์  หมั้นเหนียว เรียนทา่นประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย นายกเทศมนตรี 
  (สมาชิกสภาเทศบาล)  คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล ผู้อ านวยการกองทุกกอง เจ้าหน้าที่ทุกท่าน 

กระผม นายสุรศักดิ์  หมั้นเหนียว  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย เขต 1  
ผมขออนุญาตสอบถามในเรื่องงบประมาณท่ีพิจารณาในการโอนมาเพ่ือปรับปรุง
ระบบเสียงตามสายของเทศบาลต าบลกมลไสย ตามคุณสมบัติ  เครื่องขยายเสียง 
ขนาด 2,000 วัตต์  จ านวน   59,400 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องขยาย
เสียง ขนาด 2,000 วัตต์  จ านวน 2 เครื่อง ๆ ละ 29,700 บาท โดยมีคุณลักษณะ
ดังนี้ แอมป์ ขนาด 2,000 วตัต์ มีมิกเซอร์ในตัว ก าลังขับ ขนาด 2,000 RMS  
มีไลน์เอ้า ขนาด 100 โวลต์/150 โวลต์/200 โวลต์ มี 6 ช่อง สัญญาณเข้ารองรับ 
USB MP3 MIC 6 ช่องสัญญาณ  ผมขอสอบถามกองช่างผู้ที่รับผิดชอบในการก ากับ
ดูแลเครื่องขยายเสียง ว่า งบประมาณที่เราจะโอนมานี้เพียงพอหรือไม่ ผมต้องการให้
ปรับปรุงครั้งเดียวให้แล้วเสร็จมีคุณภาพ ก าลังส่งให้ครบทั้ง 12 ชุมชน ประชาชนได้
ยินอย่างท่ัวถึง 

นายพลากร  กุดวิฬา - ขอขอบคุณท่านสุรศักดิ์ หมั้นเหนียว ครับ ขอเชิญผู้อ านวยการกองช่างได้ตอบค าถาม 
(ประธานสภาเทศบาล) ของท่านสุรศักดิ์ หมั้นเหนียวครับ 
นายนิรภัย  บุญเรืองลือ เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย นายกเทศมนตรี 
(ผู้อ านวยการกองช่าง)  คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล ผู้อ านวยการกองทุกกอง เจ้าหน้าที่ทุกท่าน 
   การปรับปรุงเสียงตามสายของเทศบาลนั้น กองช่างได้ออกส ารวจและได้พบปัญหา 

คือ มีการตัดสายสัญญานเสียงตามสายท าให้ประสิทธิภาพในการส่งสัญญานลดลงจึง 
ท าการเปลี่ยนสายใหม่ 

   - จึงขอเพ่ิมเครื่องขยายเสีย ขนาด 2,000 วัตต์  จึงท าให้ประสิทธิภาพในการส่ง 
สัญญานเสียงได้ดีขึ้น  น่าจะท าให้สัญญานดีขึ้นทั้ง 12 ชุมชน 

นายพลากร  กุดวิฬา - ขอขอบคุณท่านนิรภัย  บุญเรืองลือ ผู้อ านวยการกองช่างที่ให้ค าชี้แจงให้กับ 
(ประธานสภาเทศบาล) ที่ประชุมได้รับทราบ มีสมาชิกท่านใดสงสัยจะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่ 
นายศศินษ์  คูธนพิทักษ์กุล ผมขออนุญาตเสนอทางกองช่าง เรื่องงบประมาณในการน ามาใช้นั้นผมไม่ได้ติดใจ 
  (สมาชิกสภาเทศบาล)  ผมเพียงแต่จะสอบถามกองช่างว่าเราจะเตรียมอุปกรณ์อย่างไรที่จะสามารถน ามาใช้ 

ในระบบดิจิตอลในอนาคตได้  ปัจจุบันการที่จะหยิบจับหนังสือพิมพ์นั้น  จะกระท า 
หลังจาการหยิบจับมือถืออีก คนส่วนมากตื่นขึ้นมาก็จะต้องหยิบจับมือถือขึ้นมาก่อน   
ก่อนที่จะหยิบจับหนังสือพิมพ์หรือกระท าอย่างอ่ืน ผมจะสอบถามกองช่างว่าในอนาคต 
เรามีการเตรียมอุปกรณ์อย่างไรที่จะน ามาใช้ในการประชาสัมพันธ์ที่สามารถเข้าถึงถึง 
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คนได้ โดยผ่านสมาร์ทโพน ทุกคนสามารถเข้าถึงข่าวประชาสัมพันธ์ได้  หาก 
ประชาชนที่อยู่ตามท้องไร่ท้องนาก็สามรถเข้ารับฟังการประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย 
ของเทศบาลได้  ไม่ใช่ว่าผมไม่เห็นด้วยในการท าเสียงตามสายของเทศบาลนะครับ  
ตามท่ีท่านสุรศักดิ์ หมั้นเหนียว ได้เสนอปรับปรุงให้ประชาชนรับฟังให้ทั่วถึง  แต่ผม 
ขอแนะน าให้ท าอย่างไร  ทุกคนจะสามารถเข้ารับฟังการประชาสัมพันธ์ของเทศบาล 
ผ่านสมาร์ทโฟนได้ จะมีความเป็นไปได้หรือไม่ครับ ขอบคุณครับ 

นายสักรินทร์ ภูงามเงิน - ส าหรับเสียงตามสายของเทศบาลต าบลกมลาไสย  เริ่มมีตั้งแต่สมัยสุขภิบาลจาก 
    (ปลัดเทศบาล) เดิมมีเฉพาะบริเวณตลาดเท่านั้น ก็เริ่มขยายไปเรื่อย ๆ จนครบทุก 12 ชุมชน  

เสียงชัดบ้าง ไม่ชัดบาง กระแสตอบรับก็มีการให้เพ่ิมล าโพงก็มี ส่วนคนที่ร าคาญก็มี  
จึงได้จัดท าแบบสอบถามในเรื่องของเวลาประชาสัมพันธ์ในช่วงเวลาที่เหมาะสม ก็ได้ 
เวลาที่เหมาะสมคือเวลา 7 นาฬิกาา ก็เริ่มประชาสัมพันธ์มาเรื่อย ๆ ซึ่ง 
แบบสอบถามนั้นก็นานพอสมควร  ก็ขอฝากส านักปลัดได้ท าแบบสอบถามในเรื่อง 
ของช่วงเวลาที่ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย รวมทั้งเนื้อหาของข่าวประชาสัมพันธ์  
ผู้อ่านข่าว อ่านได้ชัดเจนหรือไม่ 
- ส่วนของเรื่องระบบใหม่ที่ท่านสมาชิกได้แนะน านั้น  ทางเทศบาลจะลองหาผู้ที่มี 
ความรู้ความเชี่ยวชาญมาศึกษาระบบว่าจะใช้ในรูปแบบใด สามารถกระจายเสียงผ่าน 
สมาร์ทโฟนได้หรือไม่ สามารถฟังย้อนหลังได้หรือไม่ หรือจะท าในรูปแบบยูทรูป  

   - ส่วนเรื่องเครื่องขยายเสียงจ านวน 2 ตัวที่ขออนุมัติโอนในการประชุมสภาครั้งนี้นั้น  
เดิมเทศบาลต าบลกมลาไสยได้มีเครื่องขยายเสียงจ านวน 4 ตัว ซึ่งก าลังส่งสัญญาน 
ไม่เพียงพอเทศบาลได้ให้ช่างมาทดสอบดูแล้วว่าหากซื้อเพ่ิมจ านวน 2 ตัวนี้ ก าลังส่งก็ 
จะเพียงพอและครอบคลุมทั้ง 12 ชุมชน 

นายพลากร  กุดวิฬา - ขอขอบคุณท่านปลัดที่ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมรับทราบครับ 
(ประธานสภาเทศบาล) - มีสมาชิกท่านใดสงสัยจะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่ 

- ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมสภา  ถ้าสมาชิกท่านใดมีมติเห็นชอบให้โอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ที่ประชุม  เห็นชอบ   11  เสียง 
งดออกเสียง   1  เสียง 

  นายพลากร  กุดวิฬา 5.1 เรื่อง  การขออนุมัติใช้จ่ายเงินทุนส ารองสะสม 
 (ประธานสภาเทศบาล)  ล าดับต่อไปกระผมขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลกมลาไสย  ได้เสนอญัตติ 
   ต่อที่ประชุม  
นางสาววิจิตรา  ภูโคก เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย 

  (นายกเทศมนตรี)  ทุกท่าน ดิฉันนางสาววิจิตรา ภูโคก นายกเทศมนตรีต าบลกมลาไสย ขอเสนอญัตติต่อ 

สภาเทศบาลต าบลกมลาไสย   
     ข้าพเจ้านายกเทศมนตรีต าบลกมลาไสย ขอเสนอญัตติขออนุมัติการจ่ายเงินทุน 
ส ารองเงินสะสมของเทศบาลต าบลกมลาไสย งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2565 
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หลักการ   
     ขออนุมัติจากสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย เพ่ือใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม  
จ านวน 2 รายการ ดังนี้ 
1. โครงการจัดซื้อรถกู้ชีพฉุกเฉิน รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ขนาด 4 ล้อ และ 
ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ส าหรับรถพยาบาล ผ่านมาตรฐานระดับ (Basic Life  
Support ZBLS) จ านวน 1 คัน จ านวนเงิน 1,070,000 บาท  
(หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) 
2. โครงการจัดซื้อเครื่องปั่นขนสุกรแบบ Combine (ลูกกลิ้งเดี่ยว)  
จ านวน 1 เครื่อง จ านวนเงิน 1,465,900 บาท  
(หนึ่งล้านสี่แสนหกหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 
รวมเป็นเงิน 2,535,900 บาท (สองล้านห้าแสนสามหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 

 

เหตุผล   
1. เนื่องจากเทศบาลต าบลกมลาไสย มีความจ าเป็นเร่งด่วนในการแก้ปัญหาความ 
เดือดร้อนของประชาชน กรณีที่ประชาชนเกิดอุบัติเหตุและเจ็บป่วยฉุกเฉินไม่ได้รับ
การช่วยเหลืออย่างถูกต้อง หรือช่วยเหลือให้ถึงโรงพยาบาลให้ทันท่วงที อาจส่งผลให้
การบาดเจ็บ หรืออาการป่วยทวีความรุนแรงขึ้นสร้างความเสียหายแก่ชีวิตได้       
เพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว เทศบาลต าบลกมลาไสย จึงมีความจ าเป็นที่ต้องเป็นส่วน
หนึ่งในระบบแพทย์ฉุกเฉินของจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งจ าเป็นต้องมีรถพยาบาลฉุกเฉินที่
ได้มาตรฐานในการให้บริการประชาชน 
2. เนื่องจากเครื่องปั่นขนสุกรในโรงฆ่าสัตว์เทศบาลต าบลกมลาไสย เสื่อมสภาพ  
อาจเกิดอันตรายแก่ผู้ปฏิบัติงานและช ารุดจนไม่อาจใช้งานได้ ซึ่งจะท าให้ผู้ใช้บริการ
โรงฆ่าสัตว์ได้รับความเดือดร้อน เทศบาลต าบลกมลาไสย จึงมีความจ าเป็น
ด าเนินการจัดซื้อเครื่องปั่นขนสุกรในโรงฆ่าสัตว์เทศบาลต าบลกมลาไสย ทดแทน 
เครื่องเดิมท่ีช ารุดและเสื่อมสภาพ 
ระเบียบ  
1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 มาตรา  
50 (9) หน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล   
2. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16(19) และแก้ไขเพ่ิม ฉบับที่ 2 
พ.ศ. 2549 ก าหนดให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจ
และหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนท้องถิ่นของ
ตนเอง เรื่อง การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล  
3. พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2541 มาตรา 33 วรรค 2 ให้ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้ด าเนินงานและบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉิน
ระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่โดยอาจได้รับการอุดหนุนจากกองทุน  
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4. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตอบข้อหารือว่า  การแพทย์ฉุกเฉิน  
เป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่สามารถด าเนินการได้และได้ให้
แนวทางในการปฏิบัติ (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่  
มท 0891.3/658 ลงวันที่ 25 มกราคม 2553)  
5. หนังสือจากกระทรวงมหาดไทยถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ให้ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการแพทย์ฉุกเฉิน และตามประกาศสถาบัน
การแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การสนับสนุนการด าเนินงานและบริหาร
จัดการระบบแพทย์ฉุกเฉินท้องถิ่น พ.ศ. 2553  (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  
มท 0891.3/ว 2826 ลงวันที่ 17 กันยายน 2553) 
6. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน มาตรา 51   

  ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลต าบลมีอ านาจหน้าที่ด าเนินกิจการภายในเขต 
  เทศบาล ดังต่อไปนี้ 
  (2) ให้มีโรงฆ่าสัตว์ 

  7. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การ 
  เก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ี 
  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. 25๖๑ 
  ข้อ 87 “ทุกวันสิ้นปีงบประมาณ เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ปิดบัญชีรายรับ 
  รายจ่ายแล้วให้กันยอดเงินสะสมประจ าปีไว้ร้อยละสิบห้าของทุกปี เพ่ือเป็นทุนส ารอง 
  เงินสะสม 
  องค์กรปกครองอาจใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม กรณีดังต่อไปนี้ 
  (2) กรณีท่ีปีใด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินทุนส ารองเงินสะสมเกินร้อยละ 
  สิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น หากมีความจ าเป็นองค์กรปกครองส่วน 
  ท้องถิ่นอาจน าเงินส ารองเงินสะสมเฉพาะในส่วนที่เกินไปใช้จ่ายภายใต้เงื่อนไข 
  ข้อ 89 (1) โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น” 
  ข้อ ๘9  “องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่อาจใช้จ่ายเงินสะสมได้  โดยได้รับอนุมัติจาก 
  สภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน 
 ท้องถิ่น ซึ่งเก่ียวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูน 
 รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือนร้อน 
 ของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ 
 ตามท่ีกฎหมายก าหนด  

   ทั้งนี้  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยค านึงถึงฐานะ 
  การเงิน     การคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว”  
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 ข้อพิจารณา 

     จากการตรวจสอบเงินสะสมของเทศบาลต าบลกมลาไสย ณ วันที่  
30 กันนายน 2564 มีเงินสะสมคงเหลือที่น าไปใช้ได้ จ านวน 13 ,471,192.61 บาท 
แต่เมื่อกันเงินตามระเบียบฯ แล้ว เงินสะสมที่น าไปใช้ได้ติดลบ (- 2,152,377.39 บาท)  
และเงินทุนส ารองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 จ านวน 25,876,850.28 
บาท เทศบาลต าบลกมลาไสย มีเงินทุนส ารองจ่ายเงินสะสม เมื่อคิดตามระเบียบฯ แล้ว 
สามารถจ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมได้ จ านวน 11,441,495.28 บาท 

จึงขอเสนอญัตตินี้ เพ่ือขออนุมัติจากสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย ใช้จ่ายเงินทุน
ส ารองเงินสะสม จ านวน 2 รายการ เป็นเงิน 2,535,900 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า 
1. แผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน  งบลงทุน  
ค่าครุภัณฑ์ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  โครงการจัดซื้อรถกู้ชีพฉุกเฉิน รถพยาบาล
ฉุกเฉิน (รถกระบะ) ขนาด 4 ล้อ และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ส าหรับรถพยาบาลผ่าน
มาตรฐานระดับ (Basic Life Support ZBLS) จ านวน  1,070,000 บาท 
     เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถกู้ชีพฉุกเฉิน รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ขนาด 4 ล้อ 
และครุภัณฑ์ทางการแพทย์  ส าหรับรถพยาบาล ผ่านมาตรฐานระดับ (Basic Life 
Support ZBLS)  จ านวน 1 คัน คุณลักษณะเฉพาะสังเขป  
1) เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ พร้อมอุปกรณ์ตามมาตรฐาน 
2) มีประตูด้านหลัง ปิด – เปิด ส าหรับยกเตียงผู้ป่วยเข้า – ออก 
3) มีตู้เก็บท่อ บรรจุก๊าซไม่น้อยกว่า 2 ท่อ ที่แขวนน้ าเกลือ 
4) มีที่จัดเก็บอุปกรณ์การแพทย์และอุปกรณ์อ่ืนที่จ าเป็นอย่างเป็นสัดส่วน เป็นระเบียบ 
และมีความปลอดภัยจากการหลุด ร่วง ปลิว ออกจากที่จัดเก็บในกรณีที่รถมีการชนหรือ
กระแทกหรือพลิกคว่ า 
5) วิทยุคมนาคม ระบบ WHF/FM ขนาดก าลังส่งไม่ต่ ากว่า 25 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ตาม 
มาตรฐานที่กฎหมายก าหนด 
6) เครื่องสัญญาณไฟฉุกเฉินพร้อมเครื่องขยายเสียง 
7) คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์การแพทย์ประกอบด้วย 

(1) เตียงนอนโลหะผสม แบบมีล้อเข็น ปรับเป็นรถเข็นได้ 
(2) ชุดช่วยหายใจชนิดใช้มือบีบส าหรับเด็กและผู้ใหญ่ 
(3) เครื่องส่องกล่องเสียงและเครื่องดูดของเหลวใช้กับไฟรถยนต์ 
(4) เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดติดผนัง 
(5) ชุดป้องกันกระดูกคอเคลื่อน 
(6) ชุดเฝือกลม 
(7) ชุดให้ออกซิเจน แบบ Pipe Line ส าหรับส่งท่อก๊าซ 
(8) อุปกรณ์ดามหลังชนิดสั้น 
(9) เก้าอ้ีเคลื่อนย้ายผู้ป่วยชนิดพับเก็บได้ 
(10) ครอบหลังคาทรงสูงพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
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คุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ เป็นไปตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 
2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน งบลงทุน ค่า
ครุภัณฑ์ครุภัณฑ์โรงงาน โครงการเครื่องปั่นขนสุกรแบบ Combine (ลูกกลิ้งเดี่ยว) 
จ านวน  1,465,900 บาท 

            เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปั่นขนสุกรแบบ Combine (ลูกกลิ้งเดี่ยว)  
จ านวน 1 เครื่อง  โดยมีคุณลักษณะดังนี้ โครงสร้างและลูกกลิ้งท าด้วยสแตนเลส  
ก าลังการผลิต ขนาด 20 ตัว/ชั่วโมง ช่วงน้ าหนักสุกร ไม่เกิน 320 กิโลกรัม มอเตอร์  
ขนาด 3.7 kW (5Hp) , ระบบไฟฟ้า 380 V/50 Hz มี Timcr สามารถตั้งเวลา 
ในการปั่นได้  คุณลักษณะและราคาตามท้องตลาด เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095   ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

        ขอได้โปรดน าเสนอตอ่ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย เพ่ือพิจารณา 
อนุมัตติ่อไป 

  ขอแสดงความนับถือ 
      วิจิตรา  ภโูคก 

                               (นางสาววิจิตรา  ภโูคก)                 
                                      นายกเทศมนตรีต าบลกมลาไสย 

นายพลากร  กุดวิฬา - ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีที่ได้เสนอญัตติ  ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีต าบล 
(ประธานสภาเทศบาล) กมลาไสย  ได้เสนอญัตติไปแล้วนั้น  มีสมาชิกท่านใดสงสัยจะสอบถามหรืออภิปราย 

หรือไม่ 
นายสุรศักดิ์  หมั้นเหนียว เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย นายกเทศมนตรี 
  (สมาชิกสภาเทศบาล)  คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล ผู้อ านวยการกองทุกกอง เจ้าหน้าที่ทุกท่าน 

กระผม นายสุรศักดิ์  หมั้นเหนียว  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย เขต 1  
   - ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีต าบลกมลาไสย  ได้เสนอญัตติไปแล้วนั้น กระผมยินดี 

ด้วยกับโครงการที่ท่านได้น าเสนอครับ แต่ผมขอเสนอให้มีการอบรมให้กับผู้ใช้งานไม่ 
ว่าจะเป็นรถกู้ชีพ เครื่องปั่นขนสุกร ซึ่งเรามีเครื่องมือที่มีคุณภาพ ผมขอให้ผู้ใช้งานก็
มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญในการใช้ให้ทันสมัยเหมือนอุปกรณ์ที่ทาง 
เทศบาลจะจัดซื้อให้เช่นกันครับ 

นายศศินษ์  คูธนพิทักษ์กุล  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย  
  (สมาชิกสภาเทศบาล)  คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล ผู้อ านวยการกองทุกกอง เจ้าหน้าที่ทุกท่าน 

กระผม นายศศินษ์ คูธนพิทักษ์กุล  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย เขต 1 
   - ผมขอสอบถามท่านประธานอย่างนี้ครับหนังสือที่เชิญประชุมสมาชิกสภา 

เทศบาล  ออกหนังสือเมื่อวันที่  3  ตุลาคม 2564  วาระที่ส าคัญคือวาระที่ 5 เรื่อง 
ที่เสนอใหม่ ผมมองอย่างนี้ครับแบบเสนอญัตติออกเมื่อวันที่  2  ตุลาคม 2564  ผม 
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มองที่เจตนาครับเอกสารส าคัญท าไมไม่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมครับ 
เนื่องจากทา่นประธานจะขอความเห็นจากสมาชิก แต่สมาชิกยังไม่ทราบรายละเอียดเลย  
จะมาให้พิจารณาในชั่วโมงนี้ ผมขอให้สมาชิกได้ทราบรายละเอียดก่อน ก่อนที่จะมา 
พิจารณาในชั่วโมงนี้ หากท่านมีความกังวลในเรื่องงบประมาณค่าใช้จ่ายเรื่องเอกสาร  
ผมขอเสนอให้ส่งเอกสารด้านอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หรือจะส่งทางไลน์ก็ได้ ผมขอให้ท่าน 
พิจารณาด้วยนะครับเนื่องจากเป็นการพิจารณาเรื่องงบประมาณ อย่างน้อยก็ขอให้ 
ได้ศึกษาก่อนนะครับว่าท่านจะโอนงบประมาณจากส่วนไหนไปใช้ในงานอะไร  
ปลีกย่อยในการใช้งบประมาณในการใช้งบประมาณจะใช้อย่างไร ให้เกิดประโยชน์ 
สูงสุดให้กับพ่ีน้องประชาชนและชุมชน ขอบคุณครับ 

นายพลากร  กุดวิฬา - ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีที่ได้เสนอญัตติ  ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีต าบล 
(ประธานสภาเทศบาล) กมลาไสย  ได้เสนอญัตติไปแล้วนั้น  มีสมาชิกทา่นใดสงสัยจะสอบถามหรืออภิปราย 

หรือไม่ 
- ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมสภา  ถ้าสมาชิกท่านใดมีมติเห็นชอบอนุมัติใช้จ่ายเงินทุน 
ส ารองเงินสะสม 

ที่ประชุม  เห็นชอบ   11  เสียง 
งดออกเสียง   1  เสียง 

นายพลากร  กุดวิฬา 5.3  เรื่อง  การขอใช้สถานที่อาคารพิพิธภัณฑ์พระราษฎรบริหาร 
(ประธานสภาเทศบาล) ล าดับต่อไปกระผมขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลกมลาไสย  ได้เสนอญัตติ  
    ต่อที่ประชุม  
นางสาววิจิตรา  ภูโคก เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย 

  (นายกเทศมนตรี)  ทุกท่าน ดิฉันนางสาววิจิตรา ภูโคก นายกเทศมนตรีต าบลกมลาไสย ขอเสนอญัตติต่อ 

สภาเทศบาลต าบลกมลาไสย  ขออนุญาตใช้สถานที่อาคารพิพิธภัณฑ์พระราษฎร 
บริหาร (บางส่วน) เพื่อใช้เป็นที่ท าการของสภาวัฒนธรรมอ าเภอกมลาไสย ดังนี้ 
     ตามหนังสือสภาวัฒนธรรมอ าเภอกมลาไสย ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2564  
เรื่อง ขออนุญาตใช้สถานที่อาคารพิพิธภัณฑ์พระราษฎรบริหาร ได้แจ้งว่า  
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม มอบหมายให้ส านักงานวัฒนธรรม 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ด าเนินการคัดเลือกคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัด/อ าเภอ/ 
ต าบล  ตามพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2553 มาตรา 17 และ 
กฎกระทรวงอ่ืนที่เกี่ยวข้อง นั้น เป็นการได้มาซึ่งคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมอ าเภอ 
กมลาไสย เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ตามกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ก าหนด นั้น 

        ในการนี้ สภาวัฒนธรรมอ าเภอกมลาไสย ยังขาดท่ีตั้งของส านักงาน จึงเป็น 
ปัญหา/อุปสรรค     อย่างยิ่งในการด าเนินงานด้านวัฒนธรรมทั้งปวง ข้าพเจ้า  
นางเกษร แสนศักดิ์ ต าแหน่ง ประธานสภาวัฒนธรรมอ าเภอกมลาไสย ในนามของ 
สภาวัฒนธรรมอ าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ จึงขออนุญาตใช้สถานที่อาคาร 
พิพิธภัณฑ์พระราษฎรบริหาร (บางส่วน) เพ่ือใช้เป็นที่ท าการและเป็นศูนย์กลางการ 
เชื่อมโยงกับเครือข่ายวัฒนธรรมทุกระดับ และเพ่ือเป็นกลไกลในการส่งเสริม  
สนับสนุน ร่วมจัดกิจกรรมขององค์ภาคี เพ่ืออนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พัฒนา สร้างสรรค์  
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แลกเปลี่ยน สืบทอดและเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม  
 

   กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
1. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

บทเฉพาะกาล มาตรา 122 (วรรค 1) ให้ระเบียบส านักนายรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ     
พ.ศ. 2535 และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทาง 
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 และบรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัติ และ 
ข้อก าหนดใด ๆ เกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของ 
รัฐอ่ืนที่ไม่ภายใต้บังคับของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535  
หรือระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
พ.ศ. 2549 แล้วแต่กรณีรวมทั้ง   มติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง  
หรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับ 
พระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมีกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศในเรื่องนั้น ๆ ตาม 
พระราชบัญญัตินี้บังคับใช้ 
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริราชการส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
     ข้อ 155 การให้บุคคลใดใช้ประโยชน์หรือได้รับสิทธิใด ๆ อันเกี่ยวกับพัสดุ ประเภท
ที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ต้องได้รับความเห็นชอบ
จากสภาหน่วยการบริหารราชส่วนท้องถิ่น 

   เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบดังกล่าวข้างต้น จึงขอเสนอญัตตินี้   
เพ่ือใช้เป็นที่ท าการของสภาวัฒนธรรมอ าเภอกมลาไสย ให้สภาเทศบาลต าบลกมลาไสย 
ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
     ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย  เพ่ือพิจารณาอนุมัต ิ
ต่อไป 

   ขอแสดงความนับถือ  
       วิจิตรา  ภโูคก           

                                   (นางสาววิจิตรา  ภูโคก)                 
                                            นายกเทศมนตรีต าบลกมลาไสย 
นายพลากร  กุดวิฬา - ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีที่ได้เสนอญัตติ  ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีต าบล 
(ประธานสภาเทศบาล) กมลาไสย  ได้เสนอญัตติไปแล้วนั้น  มีสมาชิกท่านใดสงสัยจะสอบถามหรืออภิปราย 

หรือไม่ 
นายศศินษ์  คูธนพิทักษ์กุล  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย  
  (สมาชิกสภาเทศบาล)  คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล ผู้อ านวยการกองทุกกอง เจ้าหน้าที่ทุกท่าน 

กระผม นายศศินษ์ คูธนพิทักษ์กุล  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย เขต 1 
- ผมขออนุญาตเรียนถามท่านปลัด เนื่องจากท่านปลัดจะทราบรายละเอียดมาก 
พอสมควร  เนื่องจากมีส านักงานแห่งหนึ่งก่อนที่จะถึงไปรษณีย์อ าเภอกมลาไสย  
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สถานที่แห่งนี้เป็นแหล่งหมุนเงินไม่ใช่น้อยครับ เนื่องจากมีสนามแปตองครับ เป็น 
ส านักงานวัฒนธรรมซึ่งใช้งบประมาณจากรัฐบาลมาก่อสร้างหรือเปล่าครับ เพราะผม 
เห็นตรงนั้นก็ใช้งบประมาณจากรัฐบาลแต่ท าไมไม่สามารถใช้งานได้ครับ และผม 
อยากทราบว่าเดิมวัฒนธรรมอ าเภอกมลาไสยมีส านักงานตั้งอยู่ตรงไหน  และ 
คณะกรรมการที่แต่งตั้งนี้ใช้ส านักงานไหนในการปฏิบัติงานครับ ขอบคุณครับ 

นายสักรินทร์ ภูงามเงิน - ขอชี้แจงเรื่องสถานที่ตรงที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้สอบถามนั้น พ้ืนที่ดังกล่าว 
    (ปลัดเทศบาล) เป็นที่ดินของส านักงานธนารักษ์จังหวัดกาฬสินธุ์  เดิม เป็นส านักงานศึกษาธิการ 

อ าเภอกมลาไสย  ต่อมาได้เป็นส านักงานวัฒนธรรมอ าเภอกมลาไสย  และได้ 
ปรับปรุงเป็นพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านโดยได้งบประมาณจาการบริหารงานจังหวัดแบบ 
บูรณาการ (ผู้ว่า CEO)  ในการปรับปรุงในครั้งนั้น  ต่อมาเจ้าหน้าที่วัฒนธรรมอ าเภอ 
ได้เข้าไปประจ า ณ ส านักงานที่จังหวัดจึงท าให้ส านักงานไม่มีคนอยู่ประจ า ปล่อยให้ 
รกร้าง  ตัวอาคารก็ช ารุดเสื่อมโทรม ซึ่งปัจจุบันเทศบาลได้ขอให้พ้ืนที่เพ่ือก่อสร้าง 
ศูนย์บริการสาธารณสุขมูลฐานจากส านักงานธนารักษ์จังหวัดกาฬสินธุ์ 
- ในการขอให้อาคารพิพิธภัณฑ์พระราษฎรบริหาร  สภาวัฒนธรรมอ าเภอกมลาไสย 
ในครั้งนี้  คงไม่ได้มาอยู่ประจ า  แต่เป็นสถานที่ประสานงานของสภาวัฒนธรรม 
อ าเภอกมลาไสยกับหน่วยงานต่าง ๆ เท่านั้น 

นายสมศักดิ์  แสนศรี - ไม่ทราบว่าสภาวัฒนธรรมอ าเภอกมลาไสย  ขึ้นตรงต่อหน่วยงานใด มีกฎหมาย 
  (ท่ีปรึกษานายก) รองรับหรือ 
นายสักรินทร์ ภูงามเงิน - สภาวัฒนาธรรมอ าเภอนั้น ขึ้นกับส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ สังกัด 
    (ปลัดเทศบาล) กระทรวงวัฒนธรรม  มีกฎหมายและระเบียบของกระทรวงวัฒนธรรมรองรับ 
 
นายพลากร  กุดวิฬา - ขอขอบคุณท่านปลัดที่ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมรับทราบครับ 
(ประธานสภาเทศบาล) - มีสมาชิกท่านใดสงสัยจะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่ 

- ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมสภา  ถ้าสมาชิกท่านใดมีมติเห็นชอบอนุญาตให้ 
สภาวัฒนาธรรมอ าเภอกมลาไสย ใช้สถานที่อาคารพิพิธภัณฑ์พระราษฎรบริหาร 
ตามท่ีผู้บริหารเสนอให้ยกมือ 

ที่ประชุม  เห็นชอบ ไม่มี 
ไม่เห็นชอบ   7  เสียง 
งดออกเสียง  5  เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  6 เรื่องอ่ืน ๆ 
 นายพลากร  กุดวิฬา - ต่อไปเป็นระเบียบวาระเรื่องอ่ืน ๆ มีใครจะเสนออะไรอีกหรือไม่ 
(ประธานสภาเทศบาล)  
นายสมศรี  ฉายจอมพล เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย คณะผู้บริหาร 
 (สมาชิกสภาเทศบาล) ปลัดเทศบาล ผู้อ านวยการกองทุกกองและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผม 

นายสมศรี ฉายจอมพล  สมาชิกสภาเขต 2  ขอเสนอผู้บริหารจัดซื้อรถกระเช้า  
เนื่องจากรถคันเก่าช ารุดทรุดโทรม  ไม่สามารถรองรับภารกิจของเทศบาลได้เท่าที่ควร  
จึงขอให้ท่านได้พิจารณาในการจัดซื้อรถกระเช้าเพ่ิมเติมอีกจ านวน 1  คัน 
- เห็นควรปรับปรุงสนามหญ้าหน้าเทศบาลให้เป็นลานอเนกประสงค์ เป็นที่จอดรถ
ของผู้มาติดต่อราชการ และพนักงานเทศบาล 
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นายเกรียงศักดิ์  สรรพลุน เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย คณะผู้บริหาร 
  (สมาชิกสภาเทศบาล) ปลัดเทศบาล ผู้อ านวยการกองทุกกองและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผม 

นายเกรียงศักดิ์  สรรพลุน  ขอสนับสนุนข้อเสนอของท่านสมศรี  ฉายจอมพล 
ในการจัดซื้อรถกระเช้า  จะได้อ านวยความสะดวกให้กับพ่ีน้องประชาชนได้อย่าง
ทันท่วงที 
- ไม่ควรให้บุคคลภายนอกเข้าออกและขับรถผ่านโรงฆ่าสัตว์ เพื่อป้องกันไม่เกิดโรค
แพร่ระบายจากคนสู่สัตว์  เห็นควรก่อสร้างถนนคอนกรีตเสิรมเหล็กด้านหลังโรงฆ่า
สัตว์เทศบาลต าบลกมลาไสย ไปทางด้านทิศตะวันตก (โรงผลิตน้ าประปา) เชื่อมต่อ
ถนน 2367 (ถนนกมลาไสย – มหาสารคาม) 

  นายพลากร  กุดวิฬา - มีสมาชิกท่านใดจะเสนออะไรอีกหรือไม่ 
(ประธานสภาเทศบาลฯ) - ถ้าไม่มีท่านใดเสนอ  ผมขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ที่ได้เข้าร่วม
   ประชุมในครั้งนี้ผมขอปิดประชุมครับ 
 

ปิดประชุมเวลา  11.30  น. 
 

    (ลงชื่อ)         ผู้จด/บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
                (นางนฤมล  ภูแย้มไสย์) 
          นักจัดการงานทั่วไป ช านาญการ 

  (ลงชื่อ               ผู้ตรวจ/ทาน 
       (นายสุธี  ดงรุ่ง) 

   หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ/เลขานุการสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย 
 คณะกรรมการสามัญประจ าเทศบาลต าบลกมลาไสย  พร้อมกันตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล
เป็นการถูกต้องแล้ว  

    (ลงชื่อ)                   ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
        (นางจ าปี  ดอนนาค) 

    (ลงชื่อ) กรรมการ 
              (น.ส.นงลักษณ์  ผกานวน) 

    (ลงชื่อ) กรรมการและเลขานุการ 
                       (นางก าไรเพชร โพนกองเส็ง) 

ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย  ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวข้างต้นถูกต้องแล้ว 
จึงลงลายมือไว้เป็นหลักฐาน 

   (ลงชื่อ)                                    
           (นายพลากร  กุดวิฬา) 
             ประธานสภาเทศบาลต าบลกมลาไสย 


